

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở ĐỒNG THÁP - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KIẾN NGHỊ

• Phạm Ngọc Hòa^(*)

Tóm tắt

Bài viết nêu lên những thành tựu và đặt ra một số vấn đề trong xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp thời gian qua; từ đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy nhanh Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp hiện nay.

Từ khóa: nông thôn mới, Đồng Tháp, chương trình xây dựng nông thôn mới.

1. Đặt vấn đề

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta với mục tiêu cốt lõi làm đổi mới diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở nông thôn. Đồng Tháp là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có thế mạnh trong phát triển nông nghiệp. Với đặc thù là sự hợp nhất của hai vùng Nam và Bắc sông Tiền, tương ứng với hai địa danh Sa Đéc và Cao Lãnh. Tỉnh Đồng Tháp có “diện tích 3.246,1 km²; dân số trên 1,6 triệu người; lập thành 02 thành phố, 01 thị xã và 09 huyện” [1, tr. 189]. Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Đồng Tháp xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến quá trình phát triển nông thôn toàn diện, bền vững. Tại Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2011-2015 đã đề ra mục tiêu: “Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; chuyển dịch cơ cấu lao động; bảo vệ môi trường sinh thái; quan tâm đúng mức các vấn đề xã hội nhằm nâng cao dân trí, giữ gìn phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của địa phương; bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội” [4, tr. 1-2].

Về mục tiêu cụ thể, Nghị quyết xác định, đến năm 2015: đối với 30 xã điểm cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới và đối với các xã còn lại đạt ít nhất 50% số tiêu chí xã nông thôn mới.

Trước những đòi hỏi và thôi thúc của thực tiễn, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình thực hiện, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, vừa tập trung đầu tư có trọng tâm cho các xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, từ đó phát huy những nhân tố mới, rút ra những bài học kinh nghiệm để nhân rộng mô hình, áp dụng cho các xã khác trong tỉnh.

2. Những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ra sức xây dựng nông thôn mới. Do đây là một chủ trương hợp lòng dân nên sớm đi vào cuộc sống. Chương trình dần dần trở thành phong trào sâu rộng trong cả tỉnh, huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã, áp vào cuộc, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhờ đó, từ năm 2011 - 2014, địa phương các cấp đã vận động thấp sáng đường quê trên 246 km; sửa chữa, nâng cấp kết hợp phát quang, làm cống ngõ, cột cờ, có trên 1.135 km đường nông thôn trở nên thông thoáng, được đal hóa, nhựa hóa; có khoảng 270 cây cầu được sửa chữa, xây mới thay dần cầu tạm, cầu gỗ; hàng ngàn căn nhà tạm, dột nát được sửa chữa, nâng cấp kiên cố hóa. Ngoài ra, nhân dân còn đóng góp hàng chục nghìn ngày công lao động, hàng trăm nghìn m² đất được hiến tặng cùng với hiện vật trên đất.

Nhiều nội dung của chương trình đã được triển khai thực hiện đạt kết quả như mong đợi, trong đó: 100% xã đã hoàn thành quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới; sản xuất nông nghiệp tiến dần sang sản xuất quy mô lớn, gắn kết với tiêu thụ. Từ đó, diện mạo nông thôn đã được thay đổi căn bản, tình trạng đói nghèo giảm đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo còn 8,15% (giảm 4,69% so với năm

^(*) Cử nhân, Khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực IV.

2011), tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh kể cả lắng lọc đạt 92% (tăng 28% so với năm 2011); đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh; đã có sự thay đổi về cách thức tổ chức đời sống cộng đồng ở nông thôn theo hướng tiến bộ; nông dân tham gia tích cực vào quản lý xã hội nông thôn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn từng bước được đầu tư xây dựng và nâng cấp, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi, bố trí lại địa bàn dân cư, đầu tư cung cấp nước sạch, cung cấp điện, mở rộng mạng viễn thông, bưu điện văn hóa xã... đã góp phần làm thay đổi dần diện mạo nông thôn.

Trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Đồng Tháp có tổng cộng 119 xã tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, toàn tỉnh có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm xã Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh), xã Hòa An (Thành phố Cao Lãnh), xã Mỹ Đông, Thanh Mỹ (huyện Tháp Mười), xã Định Yên (huyện Lấp Vò) [3, tr.10]. Thu nhập bình quân của 30 xã điểm (trong 3 năm) từ 16 - 17 triệu đồng lên 24 - 25 triệu đồng/người. Lòng tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương tăng lên, nhờ vậy, nhân dân đã tự nguyện đóng góp một nguồn vốn không nhỏ để xây dựng nông thôn mới, tính từ năm 2010 - 2014, Đồng Tháp đã huy động hơn 50.725 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó vận động nhân dân đóng góp trên 1.443 tỷ đồng. Mặc dù số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Đồng Tháp còn khiêm tốn nhưng nếu so với các tỉnh khác trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long như: Long An, Vĩnh Long, thì số xã đạt chuẩn nông thôn mới, cũng như các tiêu chí đạt bình quân vẫn cao hơn, tỷ lệ huy động vốn tham gia xây dựng nông thôn mới cũng cũng nhiều hơn (bảng 1).

Bảng 1. So sánh các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Tháp với tỉnh Long An và tỉnh Vĩnh Long năm 2014

STT	Tỉnh	Tổng số xã tham gia xây dựng nông thôn mới	Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới	Số tiêu chí đạt bình quân	Tổng số vốn huy động xây dựng nông thôn mới (tỷ đồng)
1	Đồng Tháp	119	5	14	50.725
2	Long An	166	8	13,7	13.000
3	Vĩnh Long	89	10	12,4	900

Nguồn: Cổng thông tin điện tử các tỉnh Đồng Tháp, Long An và Vĩnh Long.

Ngoài ra, các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn tiếp tục đổi mới, kinh tế nông thôn phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ, góp phần tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho cư dân nông thôn. Đạt được thành tựu này, do có sự quyết tâm của chính quyền địa phương, nhất là sự đồng tình và hưởng ứng cao của nhân dân. Một số địa phương có sự chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới như huyện Tháp Mười, huyện Cao Lãnh, huyện Lấp Vò...

3. Những vấn đề đặt ra trong xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp

Qua 04 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa IX về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015 cho thấy, về cơ bản chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tương đối khả quan. Song, để chương trình tiếp tục thực hiện và đạt kết quả tốt hơn, còn nhiều vấn đề đặt ra cần được xem xét:

Thứ nhất, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, địa phương đang gặp phải hai mâu thuẫn lớn: mâu thuẫn giữa sản xuất nhỏ với thị trường lớn và mâu thuẫn giữa hiệu quả thấp với rủi ro cao. Do đó, đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, công tác lập quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới ở cấp xã còn kéo dài, chậm so với kế hoạch đã đề ra. Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thì hầu hết các xã tập trung nhiều vào các tiêu chí có đầu tư xây dựng cơ bản (giao thông, thủy lợi) mà thiếu sự quan tâm đến việc phát triển sản xuất, văn hóa - xã hội, an ninh và môi trường.

Thứ ba, do điều kiện, hoàn cảnh khác nhau nên tỷ lệ đạt các tiêu chí đăng ký phấn đấu trong năm 2012 chưa đạt yêu cầu. Cuối năm 2012, qua đánh giá các "tiêu chí thực hiện nông thôn mới, các xã đã hoàn thành được 291 lượt tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, đã có 51 lượt tiêu chí nông thôn mới sau khi đánh giá lại đã không giữ được kết quả đạt của năm 2011, trong đó, tiêu chí hộ nghèo có 11 xã, tiêu chí điện có 14 xã..." [6, tr. 11].

Thứ tư, là tình thuận nông, lao động nông

nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, do đó đòi hỏi cơ cấu lao động có độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp chỉ còn 35% theo Bộ tiêu chí không phải là việc dễ dàng, khi công nghiệp của tỉnh chưa thật sự phát triển. Mặt khác, việc triển khai chậm Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của cư dân nông thôn.

Thứ năm, các mô hình sản xuất, kinh tế mới có hướng phát triển nhưng hiệu quả chưa cao. Việc liên kết đầu tư, vật tư đầu vào và tiêu thụ nông sản giữa công ty, doanh nghiệp với nông dân còn nhiều vướng mắc. Trong sự liên kết này, nông dân vẫn là người chịu nhiều thua thiệt nhất.

4. Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp hiện nay

Trong thời gian tới, để thúc đẩy Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp, cần nghiên cứu, cân nhắc thực hiện một số kiến nghị sau:

4.1. Xây dựng nền sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại

Quan tâm xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tăng cường mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, nhất là mô hình “cánh đồng liên kết” trong sản xuất lúa. Từng bước nâng cao trình độ sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân tiếp cận với nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, trong đó, chú ý đến 5 loại hàng hóa trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh là lúa gạo, xoài, cá tra, vịt, hoa kiểng. Bên cạnh đó, tỉnh cần đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, đẩy nhanh quá trình chuyển giao, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất cho nông dân, tạo đột phá về năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Chú trọng việc áp dụng thành tựu công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch, đặc biệt là đầu tư công nghệ chiếu xạ, công nghệ xử lý bằng máy xử lý nước nóng trên trái cây (xoài, nhãn, quýt hồng) và thủy sản (cá tra, cá basa) phù hợp với yêu cầu khắt khe về kỹ thuật của các thị trường khó tính, như Mỹ, Nhật Bản, EU, Ôxtrâyliya. Đồng thời, hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu sản phẩm cho những loại cây trồng, vật nuôi chủ lực có hiệu quả kinh tế cao mà Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh

đã đề ra. Song song đó, triển khai thực hiện tốt thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đối với cây lúa nhằm hỗ trợ người sản xuất giảm thiểu rủi ro và bù đắp thiệt hại tài chính do thiên tai, dịch bệnh.

4.2. Tiếp tục đổi mới, củng cố và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn

Để nâng cao đời sống cư dân nông thôn, tỉnh cần tạo điều kiện để kinh tế hộ tiếp tục phát triển đi đôi với khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế trang trại, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nông nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động ở nông thôn. Trong đó, cần “thực hiện tốt các chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tạo môi trường thuận lợi để hình thành và phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã và doanh nghiệp nông thôn, nhất là doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, cơ khí phục vụ nông nghiệp” [4, tr. 3]. Bên cạnh đó, phải tạo mối liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học, hiệp hội ngành hàng trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng Tháp cần tập trung khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn góp phần tạo thêm kênh tiêu thụ nông sản sau thu hoạch. Bởi vì, khi “doanh nghiệp tham gia lĩnh vực chế biến nông sản, sẽ giải quyết được bài toán bảo quản nông sản tươi sau thu hoạch, qua đó giải quyết một phần tình trạng ứ ứ hàng khi tới mùa thu hoạch rộ. Mặt khác, việc kêu gọi các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến nông sản sau thu hoạch cũng góp phần tăng thêm giá trị nông sản và giải quyết việc làm cho lao động địa phương [7, tr. 6-7]. Song song đó, tỉnh nên thành lập mới các đơn vị kinh tế hợp tác ở nông thôn, trên cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã hiện có. Tạo điều kiện để tổ hợp tác, hợp tác xã đổi mới nội dung hoạt động, mở rộng quy mô và ngành nghề sản xuất kinh doanh một cách hợp lý, giải quyết ngày càng nhiều việc làm cho lao động ở nông thôn. Mở rộng hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các đơn vị kinh tế hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với các doanh nghiệp hoạt động ở nông thôn.

4.3. Làm tốt công tác rà soát, lập quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới

Để xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, tỉnh

cần “hoàn thành công tác lập quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới ở 100% các xã trong tỉnh, rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới phù hợp với tình hình phát triển” [6, tr. 14]. Đây là nền tảng cơ bản, làm cơ sở triển khai thực hiện các công việc tiếp theo trong xây dựng nông thôn mới. Việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải có sự kế thừa hợp lý giữa các quy hoạch, công trình kết cấu hạ tầng đã có; lựa chọn, bố trí công trình hạ tầng khoa học, sát thực tế và có tính đến phương án ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong xây dựng quy hoạch, phải bảo đảm các nguyên tắc chính quyền và nhân dân trong xã là chủ thể quan trọng quyết định nội dung quy hoạch, các đơn vị tư vấn hoặc các phòng chuyên môn của huyện, thị xã, thành phố là đơn vị giúp xã hoàn chỉnh nội dung và hình thức quy hoạch. Các cơ quan chuyên môn cấp huyện, tỉnh tham gia góp ý thẩm định để Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét, phê duyệt quy hoạch theo quy định. Có như vậy, quy hoạch đó mới phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thực vậy, nhờ phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, nên đến nay, xã Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó, có công tác rà soát, lập quy hoạch.

4.4. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn hiện đại gắn với phát triển đô thị

Để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn hiện đại gắn với phát triển đô thị, địa phương cần tranh thủ vốn Trung ương, ngân sách các cấp và sự đóng góp của nhân dân để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, kết nối trung tâm hành chính xã với các khu dân cư, tỉnh lộ, huyện lộ nhằm đáp ứng cho việc luân chuyển hàng hóa, góp phần hiện đại hóa nông nghiệp và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ ở nông thôn. Đồng thời, cần cải tạo và phát triển hệ thống lưới điện nông thôn, đảm bảo đủ điện năng phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt. Tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới chợ hợp lý theo hướng hiện đại kết hợp với truyền thống. Sử dụng vốn ngân sách lồng ghép với các chương trình

mục tiêu quốc gia xây dựng kết cấu hạ tầng về nước sạch, vệ sinh môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn và tạo điều kiện cho dân cư nông thôn sử dụng hố xí hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, nên chú trọng nâng cấp mạng lưới y tế đến cơ sở đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường học, đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất từng cấp học theo lộ trình; xây dựng các trung tâm văn hóa, thể thao tại xã, ấp.

Trong quá trình thực hiện cần phát huy dân chủ cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân góp, dân hưởng thụ” hay thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” như mô hình ở xã Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh); những khoản đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được sử dụng có hiệu quả và công khai minh bạch các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và xã hội, đặc biệt là nguồn lực do nhân dân đóng góp, từ đó, người dân mới tham gia đóng góp đầu tư xây dựng nông thôn mới thực hiện tốt việc nêu gương và biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới.

4.5. Quan tâm giải quyết tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn

Trong xây dựng nông thôn mới phải gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội. Do đó, tỉnh cần đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, vận dụng hiệu quả các chính sách y tế, giáo dục, đào tạo, khuyến nông, hỗ trợ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tín dụng chính sách đối với người nghèo, tích cực vận động sự đóng góp của cộng đồng xã hội, kết hợp với giáo dục, khuyến khích sự nỗ lực của bản thân hộ nghèo giúp họ vươn lên thoát nghèo. Phát triển ngành nghề ở nông thôn, tiểu, thủ công nghiệp và dịch vụ nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, chuyển dịch lao động. Đối với nông thôn khu vực “Đồng Tháp Mười và vùng biên giới, nghiên cứu xây dựng dự án thu hút các doanh nghiệp phát triển du lịch sinh thái, trong đó đặc biệt khai thác tiềm năng du lịch mùa nước nổi” [5, tr. 6]. Bên cạnh đó, cần chăm lo đời sống tinh thần cho người dân nông thôn thông qua cải tạo, xây dựng mới cơ sở văn hóa, thể dục, thể

thao, phù hợp với yêu cầu từng giai đoạn, tránh lãng phí (nhất là các trung tâm văn hóa thể thao ở các huyện), giải quyết hài hòa giữa đầu tư cơ sở vật chất và hiệu quả hoạt động. Trước mắt, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở hiện có, đồng thời phát triển thêm các loại hình văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh, phù hợp với nhu cầu và khả năng tham gia của người dân nông thôn, chú trọng công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

4.6. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Để xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, triển khai có hiệu quả, tỉnh cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó, chú ý vận động tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong công tác này, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động cho đoàn viên, hội viên, người dân nông thôn, cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phải “nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính

trị - xã hội, huy động được sức mạnh của cộng đồng dân cư” [2, tr. 2]. Làm sao cho người dân ở nông thôn phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình như tham gia góp ý quy hoạch, giám sát thực hiện quy hoạch, chủ động thực hiện các tiêu chí về nhà ở, công trình vệ sinh, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh... góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại tỉnh.

5. Kết luận

Xây dựng nông thôn mới là cả một quá trình lâu dài, liên tục. Trong quá trình thực hiện không chủ quan, nóng vội, vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vừa đúc kết thực tiễn, vừa gắn chặt với những đặc điểm, tình cảm của người dân địa phương và vận dụng tốt các quy định của Trung ương, lấy hiệu quả, cảm nhận của người dân là mục tiêu quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện từng tiêu chí. Để ý tưởng trở thành hiện thực, đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân địa phương cần phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp, phồn vinh./.

Tài liệu tham khảo

- [1]. Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Trung tâm thông tin Sài Gòn (2005), *Tây Nam Bộ tiến vào thế kỷ XXI*, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- [2]. Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp (2011), *Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015*, Số 52/2011/NQ-HĐND, ngày 20/7/2011.
- [3]. Mỹ Nhân (2014), “Đồng Tháp có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới”, *Báo Đồng Tháp*, số 2922 (17/12/2014).
- [4]. Tỉnh ủy Đồng Tháp (2011), *Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015*, Số 02-NQ/TU, ngày 23/5/2011.
- [5]. Tỉnh ủy Đồng Tháp (2008), *Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020*, Số 07-NQ/TU, ngày 09/12/2008.
- [6]. Tỉnh ủy Đồng Tháp (2013), *Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015*, Số 242-BC/TU, ngày 25/4/2013.
- [7]. Thảo Vy (2014), “Đồng Tháp nâng cao giá trị nông sản sau thu hoạch”, *Báo Đồng Tháp*, số 2922 (17/12/2014).

NEW RURAL CONSTRUCTION IN DONG THAP - THE ISSUES RAISED AND RECOMMENDATIONS

Summary

The paper highlights the achievements and raises a number of issues in the new rural construction in Dong Thap during the past periods; thereby, it makes some recommendations to accelerate the New Rural Construction Program in Dong Thap at the present time.

Keywords: new rural, Dong Thap, new rural construction.